

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖ / ว ๗๑๐๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้เดือนเมษายนเป็นเดือนแห่งการจัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ตามแก่นแกน (Theme) “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย ๔.๐” พร้อมทั้งให้จังหวัดรวบรวมผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูทวนที่ต่อผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าพร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และใช้ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐรวมถึงข้อกักตวั่งประเด็นการจัดงานของหน่วยตรวจสอบ จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้

๑. การจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุควรกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน โดยอาจมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วย เช่น การแสดงการละเล่นของผู้สูงอายุ หรือจัดการประกวดการแสดงภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

/ ๒. การจัดโครงการ ...

๒. การจัดโครงการกิจกรรมอื่นสำหรับผู้สูงอายุที่นอกเหนือจากการจัดงาน ตามข้อ ๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพโดยจัดให้มีการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สุขอนามัยผู้สูงอายุ เช่น การตรวจสุขภาพฟัน การตรวจสายตา การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจวัดความดัน เบาหวาน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำเครื่องจักสาน การทอผ้า ตลอดจนการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตราโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓ , ๔๑๓๔